
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 
วันที่  15  ธันวาคม  2563  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
 

ผู้เข้าประชุม 
1 นายส ารวย  บุญช่วย  ประธานสภาฯ   
2 นางละออ   อินนารี  รองประธานสภาฯ   
3 นางปาริชาติ   พุ่มพวง  สมาชิก อบต. หมู่  1  
4 นายสมาน   ภักดีพุดซา  สมาชิก อบต. หมู่  2   
5 นายวสุ  โรยสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมู่  2   
6 นายประสิทธิ  ปานนาค  สมาชิก อบต. หมู่  3   
7 นางบังอร   คงเสือ  สมาชิก อบต. หมู่  3  
8 นายสุบิน    ภู่เกิด  สมาชิก อบต. หมู่  4   
9 นายทม  แสนจุ้ย   สมาชิก อบต. หมู่  4   
10 นางทองปาน    จันทร์สว่าง สมาชิก อบต. หมู่  5  
11 นายเสน่ห์  ทองเทศ  สมาชิก อบต. หมู่  6  
12 นายพนม  สันติธรรม  สมาชิก อบต. หมู่  7  
13 นายถนอม  สังข์ทอง  สมาชิก อบต. หมู่  8   
14 นายนิยม  นครพิทักษ์    สมาชิก อบต. หมู่  8     
15 นางกุหลาบ  อ  าดี   สมาชิก อบต. หมู่ 1 /เลขานุการสภา 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสันติ  สาสิงห์  นายก อบต.หนองบัว 
2 นายสมหวัง  จันทร์ผ่อง  รองนายก อบต.หนองบัว 
3 นายพชร  เลื อนลอย  เลขานุการ นายก อบต.หนองบัว 
4 นายวิวัตร  สมหารวงศ์  ผอ.รพสต.หนองบัว 
5 นายกษิพัฒน์  ประเสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที  8 
6 นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
7 นางสาวจรรยา  บารมี  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
8 นางสาวสิมาพร  กรรณิการ์ นักวิชาการคลังช านาญการ  รรก ผอ.กองคลัง 
9 นายวันชัย  มธุระ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  รรก  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
10 นางสาวกรภัทร  บ ารุงศักดิ์ นักจัดการงานทั วไปช านาญการ 
11 นายวีระ  อิ มเพ็ง   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
12 นายณรงค์ยศ  ปิ่นนาค  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

/เวลา ... 
 



- 2 - 
 

เวลา  09.30 น. เมื อที ประชุมพร้อมแล้ว  นายส ารวย  บุญช่วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้เชิญ  นายกษิพัฒน์  ประเสริฐศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที  8  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมสภาฯ  
ตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563            
เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563 
 

นายส ารวย  บุญช่วย - ขอให้เลขานุการสภาฯ เสนอรายงานการประชุมสภา อบต. ต่อ สภาฯ เพื อรับรอง  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ  
 
นางกุหลาบ  อ่ าดี - ขอให้ที ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
เลขานุการสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที  3 ครั้งที  2 ประจ าปี 2563  เมื อวันที   15  สิงหาคม 2563 ที ได้จัดส่ง 

ให้แล้ว  ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
- หน้าที  33  จึงเพิ มโครงการ จ านวน 2 โครงการ 
แก้ไขเป็น  จึงเพิ่มโครงการ จ านวน  3  โครงการ   
เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 3. โครงการมหกรรมอาหาร ลานโคนม ชิมข้าวหอม หมากม่วง 
หมากอ้อย ย้อนวันวาน ของดีศรีนคร ประจ าปี พ.ศ.2564 
ทั้งนี้ หากมีสมาชิกท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมครั้งที ผ่านมามีส่วนใดที ไม่ถูกต้อง
ตามมติที ประชุม ขอให้แจ้งต่อที ประชุมเพื อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 

จึงน าเสนอเพื อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

นายส ารวย  บุญช่วย -  ขอให้ที ประชุมสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที  3   
ประธานสภาฯ ครั้งที  2 ประจ าปี 2563  เมื อวันที  14 สิงหาคม 2563  ว่าถูกต้องหรือไม่และมีท่านใด

ขอแก้ไขหรือไม่  หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ขอให้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ  สมัยที  3 ครั้งที  2 ประจ าปี 2563  เมื อวันที  14 สิงหาคม  2563 

 
มติที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที  3 ครั้ง

ที  2 ประจ าปี 2563  เมื อวันที  14 สิงหาคม  2563  มีมติเป็นเอกฉันท์   
จ านวน  14  เสียง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
 

/ระเบียบวาระ ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง เพื่อทราบ 

3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน นายก อบต.หนองบัว ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
นายส ารวย  บุญช่วย  - ต่อไปเป็น รายงานผลการปฏิบัติงาน นายก อบต.หนองบัว ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2563  ขอเชิญ นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที ประชุมสภาฯ 
   
นายสันติ  สาสิงห์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว       
นายก อบต.  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 

ถึง (ฉบับที  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา 58 บัญญัติว่า ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่   ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลง
มติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล วรรคสี่  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

ตามที องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และได้เริ มด าเนินการมา ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2562  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  กระผมนายสันติ  สาสิงห์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตาม
นโยบายที แถลงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เมื อวันที   27 พฤศจิกายน  2556  
ที ผ่านมานั้น  เพื อให้การบริหารงานของคณะผู้บริหารและการด าเนินกิจการภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที ดี  

จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย การบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563) ที ผ่านมา ตามเอกสารที แจกให้ ครับ และโดยสรุปโดยย่อ ดังนี้ครับ 

อบต.หนองบัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 66 โครงการ 
งบประมาณ 11,074,117 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 1,704,800.00 

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 4 521,000.00 

ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 2 8,000.00 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 30 7,914,217.00 

ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ นและอนุรักษ์
สิ งแวดล้อม 

8 130,000.00 

ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที ดี 9 796,100.00 

รวม 66 11,074,117.00 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
      อบต.หนองบัว  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 74 โครงการ จ านวนเงิน 
26,075,799  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 74 โครงการ จ านวนเงิน 26,075,799 
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบปกติ เงินสะสม รวม 

ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 23 15,455,420.00 23 15,455,420.00 

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 13 2,579,200.00 13 2,579,200.00 

ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 4 38,480.00 4 38,480.00 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 23 7,827,231.00 23 7,827,231.00 

ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ นและอนุรักษ์สิ งแวดล้อม 

2 40,143.00 2 40,143.00 

ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที ดี 9 254,325.00 9 254,325.00 

รวม 74 26,075,799.00 74 26,075,799.00 

 
 

/ตามที ได้... 
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   - ตามที ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายโดยสรุปโดยรวม ในส่วนรายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ นั้น จะมีรายละเอียดเกี ยวกับการเงินการคลังและรายละเอียดของ
โครงการที ได้ปฏิบัติมาในรอบปีงบประมาณ 2563  จะอยู่ใน ข้อ 3.2 และ 3.3 ล าดับต่อไป จึงขอให้เจ้าหน้าที ที 
เกี ยวข้องและปฏิบัติงานในหน้าที เป็นผู้ชี้แจงครับ 
   
นายส ารวย  บุญช่วย - ตามที นายกฯ  ได้รายงานแสงดผลการปฏิบัติตามนโยบาย ที ได้แถลงไว้  
ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่า มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ มเติมบ้าง ครับ 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ มเติม  
 
 
   3.2  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
นายส ารวย  บุญช่วย  - เรื องเพื อทราบเรื องต่อไป รายงานสถานะทางการเงิน การคลัง ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2563  ขอเชิญ นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที ประชุมสภาฯ 
   
นายสันติ  สาสิงห์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว       
นายก อบต.  ในหัวข้อนี้ขอให้ทาง ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นผู้ชี้แจง ครับ 
 
น.ส.สิมาพร  กรรณิการ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  
นักวิชาการคลัง   ข้าพเจ้านางสาวสิมาพร  กรรณิการ์  นักวิชาการคลังรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง 

คลัง  ในทุกสิ้นปีงบประมาณ อบต. จะต้องเสนอรายงานสถานะการเงินการคลัง ให้สภา 
อบต. หนองบัว  ได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานของ อบต. หนองบัว ซึ่งในปีงบประมาณ 2563  ตามเอกสารที่ได้แจกให้
ทุกท่านได้รับแล้ว จึงขอให้ทุกท่านได้ศึกษาดู และขออนุญาตที่ประชุมกล่าวรายงานดังนี้  
 

1. เงินสะสม ณ วันที  30 กันยายน 2563  จ านวน  11,228,618.71  บาท 
2. งบรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2563 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

/องค์การ... 
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/องค์การ... 
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ที่ประชุม    - รับทราบ และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ มเติม  
/3.3 รายงาน... 
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3.3  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (ต.ค.2562-ก.ย.2563) 
 

นายส ารวย  บุญช่วย  - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2562  ขอเชิญ นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที ประชุมสภาฯ 
   
นายสันติ  สาสิงห์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว       
นายก อบต.  ในหัวข้อนี้ขอให้ทาง รักษาการแทนหัวหน้าส านักปลัด  เป็นผู้ชี้แจง ครับ 
 
นายวันชัย มธุระ  - เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงตามระเบียบ 
นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.  
(รรท.หน.สป.)  2548 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ 
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี และข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732  ลงวันที  6 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นั้น 
ตามที ท่านสมาชิกได้รับแจกรายงานดังกล่าวไปแล้วนั้น  ผมขอชี้แจงสรุปผลการติดตาม
และประเมินผลพัฒนาท้องถิ น  อบต.หนองบัว  ซึ งเป็นการติดตามและประเมินผลครั้งที  
2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562-ก.ย.2563) ดังนี้ ครับ 
ส่วนที  1 บทน า 
ส่วนที  2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
ส่วนที  3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ นและการติดตามและประเมิน     
           คุณภาพแผนพัฒนา 
ส่วนที  4 ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan 
ส่วนที  5 ผลการวิเคราะห์ 
 

/ผมขอ... 
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ผมขอชี้แจงในประเด็นเริ มตั้งแต่ส่วนที  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ซึ ง 
อบต.หนองบัว  มียุทธศาสตร์ รวม 6 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที  1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที  2 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ยุทธศาสตร์ที  3 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 

        ยุทธศาสตร์ที  4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       ยุทธศาสตร์ที  5 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ นและอนุรักษ์ 
       สิ งแวดล้อม 

         ยุทธศาสตร์ที  6 ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที ดี 
 
จากยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น  ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
แผนการ

ด าเนินการ
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง    
    พ้ืนฐาน 

30 23 0 23 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการ  
    ทรัพยากรน้ า 

19 13 0 13 

3. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 5 4 0 4 
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 42 23 0 23 
5. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ 
    ปัญญาและอนุรักษ์สิ งแวดล้อม 

10 2 0 2 

6. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ   
    ภาครัฐที ดี 

11 9 0 9 

รวม 117 74 0 74 
    

จ านวนโครงการที ด าเนินการแยกตามยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563   
มีรายละเอียดดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
- อนุมัติงบประมาณ จ านวน 23 โครงการ จ านวนเงิน 15,455,420 บาท 
- เบิกจ่าย จ านวน  23 โครงการ  จ านวนเงิน 15,455,420 บาท 

 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
- อนุมัติงบประมาณ จ านวน 13 โครงการ จ านวนเงิน 2,579,200 บาท 
- เบิกจ่าย จ านวน  13 โครงการ  จ านวนเงิน 2,579,200 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 
- อนุมัติงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงิน 38,480 บาท 
- เบิกจ่าย จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงิน 38,480 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- อนุมัติงบประมาณ จ านวน 23 โครงการ จ านวนเงิน 7,827,231 บาท 
- เบิกจ่าย จ านวน 23 โครงการ จ านวนเงิน 7,827,231 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ นและอนุรักษ์สิ งแวดล้อม 
- อนุมัติงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 50,143 บาท 
- เบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 50,143 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที ดี 
- อนุมัติงบประมาณ จ านวน 9 โครงการ จ านวนเงิน 254,325 บาท 
- เบิกจ่าย จ านวน 9 โครงการ จ านวนเงิน 254,325 บาท 
 

รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จากแผนด าเนินการทั้งหมด  จ านวน  117
โครงการ งบประมาณ 44,706,160 บาท ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 74 
โครงการ  งบประมาณ 26,075,799 บาท เบิกจ่าย จ านวน  74  โครงการ งบประมาณ 
26,075,799 บาท     

ทั้งนี้  ยั งมีโครงการที ยั งไม่ ได้ด าเนินการในบางส่วน เนื องจาก
ปีงบประมาณ 2563 มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid 19) 
ท าให้โครงการหลายโครงการไมได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน  ผลการรายงานการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ นจากระบบสารสนเทศของแผนพัฒนาฯ  จึงเป็น
การแสดงผลที แสดงให้เห็น จ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณ ที ได้รับการอนุมัติ
และมีการเบิกจ่าย ที น้อยกว่าจ านวนที ได้รับการอนุมัติ  

 
 

 /นายวันชัย... 
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นายวันชัย มธุระ  - รายงานข้อมูลทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
นักทรัพยากรบุคคล   
(รรท.หน.สป.)   

 
นายส ารวย บุญช่วย  - ตามที รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด  ไดช้ี้แจงรายละเอียดไปดังกล่าวข้างต้น 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อซักถามไหมครับ เชิญครับ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
     
   3.4  การเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
 
นายส ารวย  บุญช่วย - ขอเชิญนายก อบต.หนองบัว ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายสันติ  สาสิงห ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ในเรื องการการเข้าท าประโยชน์ 
นายก อบต.   ในพ้ืนที ป่าไม้นั้น  ขอให้รองปลัด อบต.หนองบัว เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทนครับ  
 
นางพเยาว ชุ่มผึ้ง -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในเรื องการ 
รองปลัด อบต. เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที ป่าไม้  ได้มีประชุมในระดับหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด

แล้วนั้น รวมถึงมีหนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที สุด ที  สท 0023.3/ว1826 ลงวันที  27 
พฤศจิกายน 2563 ได้แจ้งว่า ตามหนังสือจังหวัดสุโขทัย  ด่วนที สุด ที  สท 0023.3/ว
1751 ลงวันที  17 พฤศจิกายน 2563 เรื องการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที ป่าไม้  และขอ
ผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที ปรากฏว่ายังมีส่วน
ราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ นแจ้งแนวทางเพิ มเติมให้ส านักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ นแจ้ง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ นด าเนินการ และให้รายงานการรับค าร้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นให้
จังหวัดทราบ นั้น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ นแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วน
ที สุด ที  มท 0211.5/ว6737 ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2563 เรื อง การเข้าท าประโยชน์
ในพ้ืนที ป่าไม้  และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  8 กรกฎาคม 2563 ที ปรากฏว่า
ยังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที ป่าก่อนได้รับอนุญาต แจ้งว่า บัดนี้ 
ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว กระทรวงมหาดไทยยังมิได้รับรายงานค าขอ
อนุญาตขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที ป่าไม้  ก่อนได้อนุญาตดังกล่าว จึงขอให้เร่งรัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นยื นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์โครงการที ได้รับการผ่อนผันตาม 
 
 

/มติคณะรัฐมนตรี... 
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มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ตามแนวทางที กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปแล้ว โดยให้
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ นรายงานสรุปบัญชี ทะเบียนการรับค าขอของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ นตามแนวทางที แจ้งไว้ 
รวมทั้งตรวจสอบการรายงานยืนยันค าขอเทียบกับบัญชีตารางสรุปการใช้ประโยชน์ที ดิน
ก่อนได้รับอนุญาต  

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้แจ้งให้กองช่างเร่งด าเนินการ
ท าหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที เกี ยวข้องและรางานให้จังหวัดทราบต่อไป ค่ะ จึง
แจ้งให้สภาทราบ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

3.5 พรบ.ขุดดินถมดิน /กฎหมายเกี่ยวกับการขุดดินถมดิน 
 

นายส ารวย  บุญช่วย - ขอเชิญนายก อบต.หนองบัว ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายสันติ  สาสิงห ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ในเรื องเกี ยวกับ  
นายก อบต. พรบ.ขุดดินถมดิน/กฎหมายที เกี ยวข้อง ขอให้กองช่าง ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง       

เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและเพื อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กับประชาชนในพ้ืนที 
ทราบต่อไป  ครับ  

 
นายวีระ  อ่ิมเพ็ง  -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในเรื อง 
นายช่างโยธา เกี ยวกับ พรบ.ขุดดินถมดิน  ที ผ่านมากองช่างได้ออกประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน

ได้รับทราบแล้ว และขอสรุปรายละเอียดที เกี ยวข้องแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบเพื อ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ประชาชนในพื้นที ทราบเกี ยวกับการด าเนินการขอ
อนุญาตในพ้ืนที  ดังนี้ครับ 
1. การขุดดินเท่าใดจึงถือว่ามีการขุดดินที ต้องแจ้งตามกฎหมาย 

- มีการขุดดินลึกเกิน 3.00 เมตร 
- มีการขุดดินที มีพ้ืนที ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร (6 ไร่ 1 งาน) 
- ขุดดินลึกเกิน/พ้ืนที ปากบ่อดินเกินกว่าที  จพถ. ก าหนด 

2. ข้อยกเว้นการบังคับใช้ 
- ขุดบ่อน้ า พ้ืนที ปากบ่อไม่เกนิ 4 ตารางเมตร ไม่ต้องแจ้ง 
- มิให้บังคับการขุดดิน ถมดินที มีกฎหมายอื นควบคุมอยู่แล้ว 
- การท าฐานรากของอาคาร 
- การท าก าแพงกั้นดิน 
- การขุดลอกคลองชลประทาน 

/มติคณะรัฐมนตรี... 
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3. การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน หลักฐานในกาขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 
- แผนผังบริเวณที จะท าการขุดดิน ถมดินและแผนผังบริเวณแสดงเขตที ดินและ

ที ดินบริเวณข้างเคียงพร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง 
- ส าเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล 
- หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณี

มอบอ านาจให้ผู้อื นแจ้งแทน 
- รายการค านวณ 
- หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณการขุดดิน/ถมดิน พร้อมส าเนา

บัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที งานมีขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- ส าเนาโฉนดที ดิน เลขที /น.ส.3 เลขที /ส.ค.1 ที จะท าการขุดดิน/ถมดินถ่าย
ส าเนาหน้าหลังเท่าฉบับจริง 

- หนังสือยินยอมของเจ้าของที ดิน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนา 
- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุม (เฉพาะกรณีที งานมีลักษณะ 
ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- เอกสารและรายละเอียดอื นๆ 
4. ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 

- ขอรับค าขออนุญาตจากกองช่าง 
- น าเอกสารตามหลักฐานอื นประกอบค าขออนุญาต 
- น าเจ้าหน้าที ออกตรวจสถานที  
- เจ้าหน้าที ตรวจสอบหลักฐาน 
- ออกใบอนุญาต 
- ผู้ยื นค าขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 

5. ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตขุดดิน ถมดิน 
- ขั้นตอนในการตรวจสถานที ขุดดิน ถมดิน 1 วัน 
- ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ในการพิจารณาในอนุญาต  

2 วัน 
- ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลนต่างๆ 1 วัน 
- ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต 1 วัน 

รวมระยะเวลาในการออกใบอนุญาต  5 วัน 
ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ  500 บาท 
 

 
/กองช่าง... 
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 กองช่างจึงขอสรุปรายละเอียดการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ดังกล่าว
ข้างต้น หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ มเติม ให้ติดต่อสอบถามได้ที กองช่าง 
อบต.หนองบัว หรือโทรสอบถามได้ที หมายเลข 0 5595 1302 ได้ในวันและ
เวลาราชการครับ ขอบคุณครับ 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
3.6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
นายส ารวย  บุญช่วย - ขอเชิญนายก อบต.หนองบัว ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายสันติ  สาสิงห ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ด้วยใกล้จะถึงงานวันเด็ก 
นายก อบต. แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2564 แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีโครงการจัด

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ซึ งในปี พ.ศ.2564 ก าหนดจัดงานจะเป็น
วันเสาร์ที  2 ของสัปดาห์ หรือตรงกับวันเสาร์ที  9 มกราคม พ.ศ.2564 จึงขอแจ้งให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้า  ในส่วนรายละเอียดของการจัดกิจกรรม  จะให้
กองการศึกษาฯ  ได้จัดท าและเชิญผู้เกี ยวข้องร่วมประชุมอีกครั้ง  จึงขอชี้แจงเบื้องต้นแค่
นี้ครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 

3.7 กิจกรรมเสวนาสภากาแฟ/การออกหน่วยบริการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ 
 

นายส ารวย  บุญช่วย - ขอเชิญนายก อบต.หนองบัว ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายสันติ  สาสิงห ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ด้วยอ าเภอศรีนครได้จัด     
นายก อบต. กิจกรรมเสวนาสภากาแฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี ยน

ข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที ของอ าเภอศรีนคร โดยในเดือน
ธันวาคมนี้ จะก าหนดจัดที พ้ืนที ต าบลหนองบัว สถานที  สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา 
จ ากัด ในวันที  22 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น.   

 
 

/การออกหน่วย... 
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  การออกหน่วยบริการอ าเภอยิ้ม เคลื อนที  อ าเภอศรีนคร ประจ าเดือนธันวาคม 

2563 เพื อบริการประชาชน ก าหนดจัดในวันเดียวกัน คือ วันที  22 ธันวาคม พ.ศ.2563 
เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว  

  จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ และข้าราชการในสังกัดร่วม กิจกรรมเสวนาสภากาแฟ 
ช่วงเวลาเช้าและร่วมออกหน่วยบริการโครงการอ าเภอยิ้มเคลื อนที  ช่วงเวลา 14.00 น. 
และร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ   

 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
  
 3.8 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2564 
 
นายส ารวย  บุญช่วย - ขอเชิญนายก อบต.หนองบัว ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายสันติ  สาสิงห ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอให้กองคลังเป็นผู้ชี้แจง     
นายก อบต. รายละเอียดแทนครับ  
 
นางสาวสิมาพร กรรณิการ ์- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ กองคลังขอ

ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ ซึ งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ด าเนินการ
ออกประกาศ เรื องบัญชีรายการที ดินและสิ งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื อวันที  23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 และ
ด าเนินการส ารวจที ดินและสิ งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ตามมาตรา 26 และ 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที ดินและสิ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื อ
ใช้ส าหรับจัดเก็บภาษีที ดินและสิ งปลูกสร้าง ไปแล้วนั้น รวมถึงได้มีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ผู้น าท้องที ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 
แล้ว ขณะนี้งานจัดเก็บรายได้  ได้ด าเนินการจัดส่งเอกสาร แบบ ภ.ด.ส. 3 ให้ประชาชน
ในพ้ืนที ต าบลหนองบัว เพื อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  หากมีประชาชนท่านใดสงสัย
สมามารถติดต่อสอบถามได้ที  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองบัว ได้ค่ะ 

 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

 
 
 

/ระเบียบวาระที  4... 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

4.1  พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า 
  

นายส ารวย  บุญช่วย -  ตามที   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้ยื นญัตติต่อประธานสภา 
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที ป่า     
โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ชี้แจงต่อที ประชุมสภาฯ 
 

นายสันติ  สาสิงห ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  เนื องด้วยองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต. ต าบลหนองบัว  ได้รับหนังสือจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ในเรื่องขอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า  รายละเอียดจึงขอให้รองปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจง 
รายละเอียดครับ 

 
นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว 
รองปลัด อบต. สืบเนื องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ไดร้ับหนังสือจากส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0023.3/ว3433 ลงวันที่ 25 
กันยายน 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า จึงได้
น าเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้สภา อบต.หนองบัวได้รับทราบและพิจารณา  

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ นแจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ร่วมกันบูรณาการโครงกายกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื อขับเคลื อนเศรษฐกิจของประทศตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื อวันที  19 มกราคม 2559 โดยส านักงาน กสทช. ก าหนดด าเนินการโครงการเพื อ
ขับเคลื อนบูรณาการดังกล่าว จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดให้มีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื อนที และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที ชายขอบ จ านวน 3,920 
หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที ห่างไกล จ านวน 15,732 
หมู่บ้าน โดยก าหนดติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2563 เพื อให้
ทุกหมู่บ้านสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ ซึ งจากการ
ด าเนินการพบว่า มีจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื อนที และบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 17,233 จุด กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที ป่าไม้ในเขตความ
รับผิดชอบของ 4,488 ต าบล  

 
 

/ทั้งนี้ ได้มี... 
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  ทั้งนี้ ได้มีต าบลหนองบัว รวมอยู่ด้วย จ านวน 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที  4 บ้านหนองบัว 

และหมู่ที  8 บ้านนิคมสหกรณ์ ซึ งตามเอกสารของส านักงาน กสทช. ได้แจ้งว่าหมู่ที  4 
และหมู่ที  8 ได้มีโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื อนที และบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที   ที ผ่านมาส านักงาน กสทช. จึงได้ด าเนินการยื นเอกสารประกอบค า
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า (ป.84-1) เสนอกรมป่าไม้ประกอบการพิจารณา
อนุญาตแล้วคงเหลือเพียง เอกสารหลักฐานที แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นป่านั้นตั้งอยู่ ที ต้องขอความร่วมมือจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นในการให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
เขตป่าของโครงการฯ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้สอบถามพ้ืนที  ตามหนังสือ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที  สท 78501/667 ลงวันที  5 พฤศจิกายน 2563  
ไปยังศูนย์ป่าไม้สุโขทัย ว่าบริเวณพ้ืนที ที ส านักงาน กสทช. จะขออนุญาตเข้าทีประโยชน์
ในเขตพ้ืนที ป่า ว่าตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที ป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
หรือไม่   

  ตามหนังสือศูนย์ป่าไม้สุโขทัย ที  ทส.1617.7/1164 ลงวันที  25 พฤศจิกายน 
2563 แจ้งตอบเรื อง การสอบถามพ้ืนที ดังกล่าว ได้ตรวจสอบบริเวณที ตั้งตามค่าพิกัด 
พ้ืนที  หมู่ที  4 และหมู่ที  8 ต าบลหนองบัว อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปรากฏว่าพ้ืนที 
ดังกล่าวไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด  

  จึงขอแจ้งรายละเอียดที เกี ยวข้องดังกล่าวเพื อประกอบการพิจารณาของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

 
ที่ประชุม - ได้สอบถาม พูดคุย กันพอสมควร และจากเอกสารที ทางองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองบัวได้สอบถามไปยังศูนย์ป่าไม้สุโขทัย พ้ืนที ดังกล่าวนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ และเพื อเป็นการเข้าถึงและใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตได้ 

 
นายส ารวย  บุญช่วย  - เมื อที ประชุมได้ตรวจสอบเอกสาร รายละเอียดเกี ยวกับโครงการฯ พร้อมทั้งได้สอบถาม 
ประธานสภาฯ  พูดคุย เรื องการมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ภายในชุมชนกันพอสมควรแล้ว  

ขอมติที ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหนังสือที  ส านักงาน กสทช. จะขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที ป่า ต่อการด าเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื อนที 
และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที  ตามข้อ (7) เอกสารหลักฐานที แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นที ป่านั้นตั้งอยู่ 

  
มติที่ประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบต่อการด าเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื อนที และ

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที  จ านวน 14 เสียง 
 

/ระเบียบวาระที  5... 
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.ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

5.1  รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ  ผู้น าชุมชน     
      และประชาชน 

 
นายกษิพัฒน์ ประเสริฐศรี - ขอสอบถามและแจ้งที ประชุมสภาทราบ 2 เรื องครับ  
ผญบ.ม.8  1. การขอใช้พื้นที สาธารณะที เกี ยวข้องกับกรมเจ้าท่า ในพ้ืนที  

2. แจ้งเรื องการขอใช้ไฟฟ้าเพื อที อยู่อาศัย หากประชาชนในพ้ืนที ที ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
สามารถขอได้โดยตรงกับการไฟฟ้า ทั้งนี้ต้องเป็นเจ้าของบ้าน มีบ้านและบ้านเลขที  
รวมถึงเป็นเจ้าบ้านที ไม่เคยขอติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้ามาก่อน ทางการไฟฟ้าจะมา
ด าเนินการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
   

นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง -  ขออนุญาตตอบผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที  8  ในส่วนของการขอใช้ที ดินสาธารณะค่ะ  
รองปลัด อบต.  รายละเอียดการขอใช้ที ดินสาธารณะและที เกี ยวข้องกับการด าเนินการขออนุญาตกรม 

เจ้าท่า ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวอยู่ระหว่างด าเนินการ  โดยได้
มอบหมายให้งานป้องกันฯ และกองช่างประสานงานกับหน่วยงานที เกี ยวข้อง และส่วน
รายละเอียดต่างๆ รวมถึงแบบค าขออนุญาต อบ. ต้องขออนุญาตตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นว่าเป็นที ที อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าหรือไม่ มีวัตถุประสงค์ในการขอ
ใช้ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่  ขณะนี้ได้ท าหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที 
เกี ยวขอ้งแล้ว รอการตอบกลับเพื อด าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไปค่ะ  

 
นายวิวัตร สมหารวงร์ - ขอแจ้งและประชาสัมพันธ์สถานการณโ์รคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid-19  
ผอ.รพ.สต. ช่วงเวลานี้เป็นการระบาดระรอกใหม่ ซึ งจากข่าวหรือตามสื อต่างๆ แจ้งว่าเป็นการ

ลักลอบเข้าประเทศจากคนไทยและแรงงานต่างชาติผ่านช่องทางธรรมชาติ ท าให้มีการ
แพร่ระบาดในประเทศ เป็นจ านวนเพิ มมากขึ้น จึงขอเน้นย้ าให้ประชาชนปฏิบัติตัวตาม
มาตรการการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หรือรับฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิ ด 
รวมถึงประกาศของจังหวัดสุโขทัย เรื องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19  ทั้งการเปิดกิจการ กิจกรรม
ต่างๆ 

 
นายกษิพัฒน์ ประเสริฐศรี - ขอสอบถามโครงการปรับปรุงถนน สาย 1318 ช่วงระหว่างชุมชนเป็นถนน 4 เลน   
ผญบ.ม.8 
  
นายสันติ  สาสิงห ์ -  อบต.หนองบัว ได้ประสานไปยังหน่วยงานที รับผิดชอบและเกี ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
นายก อบต. ขณะนี้ทางหน่วยงานได้น าโครงการที เสนอดังกล่าวพร้อมไฟส่องสว่างรายทางเข้าแผน

เพื อด าเนินการแล้ว 
 

/ที ประชุม... 
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ที่ประชุม - สอบถามในเรื องเกี ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที ต าบลหนองบัว รวมถึงการแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื อการเกษตร 
 
นายสันติ  สาสิงห ์ -  การด าเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ ภายในพ้ืนที  ต้องปรากฏโครงการที จะด าเนินการใน 
นายก อบต. แผนพัฒนาท้องถิ นก่อน หากไม่มีจะต้องด าเนินการเพิ มโครงการให้อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ น และตรวจสอบงบประมาณเพื อด าเนินการ  หากอบต.หนองบัว  มีงบประมาณ
ไม่เพียงพอ ก็จะประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื อให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการต่อไป  ส่วนเรื องภัยแล้งขณะนี้ได้มีการประสานงานกับอ าเภอศรีนครเพื อ
ด าเนินการป้องกันภัยแล้งในพ้ืนที  ซึ งจะมีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื อการเกษตร
รวมอยู่ด้วย  

  
 
 

  นายส ารวย  บุญช่วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   ได้กล่าวขอบคุณที ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  และปิดการประชุมเวลา  12.30 น. 

 
 

         (ลงชื อ)........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางกุหลาบ  อ  าดี) 

                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

(ลงชื อ).........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายนิยม     นครพิทักษ์) 
         ประธานกรรมการ 
 
(ลงชื อ)......................................ผู้ตรวจรายงาน            (ลงชื อ).....................................ผูต้รวจรายงาน 
          (นายวสุ     โรยสูงเนิน)         (นางละออ   อินนารี) 
                 กรรมการ        กรรมการ 
 
สภา อบต.หนองบัว  รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เมื อ สมัยสามัญ สมัยที  1 ครั้งที  1 ประจ าปี 2564  .  

  วันที  8  กุมภาพันธ์ 2564    .  
 

 

           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
   
 
 
 
 

          (นายส ารวย   บุญชว่ย)   
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 



 


